

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐOÀN CHO ĐỘI VIÊN ƯU TÚ KHỐI 9- NĂM HỌC 2019- 2020

Tác giả: Nguyễn Phương Hồng.

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) kính yêu, 8h00 sáng ngày 18/5/2020 Chi đoàn trường THCS Đô Thị Việt Hưng long trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho các em đội viên lớp 9 thuộc Chi đoàn trường THCS Đô Thị Việt Hưng.

Thực hiện công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Ban chấp hành đoàn phường Giang Biên, chi bộ Trường THCS Đô Thị Việt Hưng, vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 5 năm 2020 chi đoàn THCS Đô Thị Việt Hưng long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới cho 21 đội viên ưu tú lớp 9.

Tham dự với buổi lễ, về phía BGH nhà trường có Đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy – Bí thư Chi Bộ - Hiệu trưởng nhà trường, Đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Đ/c Trần Thị Huyền – Chủ tịch Công đoàn nhà trường, đ/c Hoàng Thu Trang – Bí thư chi Đoàn trường, đ/c Phạm Văn Quý – tổ trưởng tổ KHTN, khối trưởng chủ nhiệm khối 9, cùng các đồng chí đoàn viên, giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh Trường THCS Đô Thị Việt Hưng.

Buổi lễ kết nạp đoàn viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng nghi thức. Thay mặt cho BCH Chi Đoàn, Đ/c Hoàng Thu Trang- Bí thư Đoàn trường đã thông qua Nghị quyết kết nạp cho 21 đội viên đã trải qua thời gian phấn đấu, rèn luyện, tham gia đủ buổi trong lớp học cảm tình Đoàn, làm bài thu hoạch đạt kết quả cao, đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Thay mặt BGH nhà trường, Cô Nguyễn thị Minh Ngọc đã phát biểu chúc mừng các đoàn viên mới đồng thời giao nhiệm vụ cho BCH Đoàn trường khi có thêm 21 đoàn viên mới, nối tiếp truyền thống các thế hệ đoàn viên trước, chi đoàn nhà trường phải thực sự là

lực lượng thanh niên xung kích trong mọi mặt trận góp phần vào công tác xây dựng và phát triển nhà trường. Học sinh Nguyễn Hoàng Mai đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các Cô trong BGH, các Thầy cô giáo trong nhà trường đã tạo điều kiện cho HS trong trường nói chung và 21 bạn đoàn viên mới nói riêng có một môi trường tốt nhất để học tập và rèn luyện. Em cũng chia sẻ niềm vui, niềm xúc động và vinh dự khi được đứng trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Với quyết tâm và nhiệt huyết, Hoàng Mai đã hứa với các Thầy cô giáo sẽ cùng các đoàn viên mới luôn là những đoàn viên gương mẫu, tiên phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt kết quả cao trong kì thi vào lớp 10 THPT sắp tới. Buổi lễ kết nạp Đoàn kết thúc trong niềm vui, niềm hân hoan báo hiệu một năm học nhiều thành công của Thầy và trò nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:





Thay mặt cho BCH Chi Đoàn, Đ/c Hoàng Thu Trang- Bí thư Đoàn trường đã thông qua Nghị quyết kết nạp cho 21 đội viên



Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thúy – Bí thư Chi Bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên đeo huy hiệu Đoàn cho các đoàn viên mới



Cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc – Phó Hiệu trưởng nhà trường lên trao huy hiệu Đoàn cho các đoàn viên mới



Cô giáo Hoàng Thu Trang – Bí thư Đoàn nhà trường lên trao huy hiệu Đoàn cho các đoàn viên mới



Học sinh Nguyễn Hoàng Mai đại diện cho 21 đoàn viên mới đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các Cô trong BGH và Thầy cô giáo trong nhà trường.



Cô Nguyễn Thị Minh Ngọc – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu giao nhiệm vụ cho các đoàn viên mới



Các thầy cô giáo chụp ảnh cùng 21 gương mặt đoàn viên mới